

ĐẢNG BỘ HÀ NỘI NHỮNG TRANG SỬ VÀNG CỦA THỦ ĐÔ

Nguồn: Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Thành lập ngày 17/3/1930, Đảng bộ Hà Nội không ngừng trưởng thành và lớn mạnh. Trên chặng đường vẻ vang, anh dũng, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ quần dân Thủ đô đã đạt được những thành tựu lớn lao, xây dựng phát triển Hà Nội ngày càng văn minh, hiện đại và giàu đẹp.

Sau khi ra đời Đảng bộ thành phố Hà Nội bị địch vây ráp, khủng bố gắt gao, nhiều đồng chí bị địch bắt giam, tra tấn và anh dũng hy sinh. Dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đảng và Xứ ủy Bắc kỳ, Thành ủy nhiều lần được thành lập lại, giữ vững phong trào cách mạng Thủ đô. Trải qua 15 năm đấu tranh gian khổ (1930-1945), Đảng bộ Thành phố Hà Nội đã tập hợp, lôi cuốn nhân dân tiến hành Tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng 8 năm 1945 đã biến Hà Nội thành trung tâm cách mạng của cả nước.

Từ năm 1940 – 1943, Đảng bộ Thành phố Hà Nội trải qua 8 lần bị kẻ thù khủng bố ác liệt nhưng Trung ương Đảng và Xứ ủy Bắc Kỳ đã kịp thời điều động cán bộ cho Hà Nội nhằm giữ vững phong trào cách mạng Thủ đô. Từ năm 1941-1944, Ban cán sự Đảng đổi thành Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố.

Đi qua “khói lửa ngập tràn” những ngày Toàn quốc kháng chiến và những năm trường kỳ kháng chiến gian khổ, Đảng bộ Thành phố tiếp tục lãnh đạo quần dân Hà Nội bền bỉ đấu tranh trong lòng địch, phối hợp cùng cả nước đưa cuộc kháng chiến đi đến thắng lợi cuối cùng.

Thời gian từ năm 1954 -1975 là thời kỳ vừa có hòa bình vừa có chiến tranh. Đảng bộ Thành phố Hà Nội chỉ đạo vừa khôi phục vừa phát triển kinh tế, vừa đấu tranh chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở Thủ đô và chi viện cho chiến trường miền Nam. Vượt



Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ II tháng 2 năm 1961 (Ảnh: sưu tầm)

qua bao khó khăn thử thách, quân và dân Thủ đô đã góp phần làm nên chiến thắng “Điện Biên phủ trên không” năm 1972 và đại thắng Mùa Xuân 30/4/1975 giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Suốt 7 năm từ 1966-1972, thành phố Hà Nội đối phó với máy bay địch đánh phá nhưng vẫn giữ được sinh hoạt bình thường, cơ quan vẫn làm việc, đồng ruộng vẫn sản xuất tiếp tế lương thực, thực phẩm, nhân lực cho miền Nam. Các hoạt động thể thao, văn hóa vẫn diễn ra đều đặn... Nhiều vị khách nước ngoài khi đến Hà Nội rất ngạc nhiên, bởi họ tưởng Hà Nội bị dội bom như thế chỉ còn là đồng đống nát.

Sau ngày giải phóng thống nhất đất nước 30/4/1975, Đảng bộ và nhân dân Hà Nội hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, khắc phục hậu quả chiến tranh, tăng cường tiềm lực an ninh quốc phòng, vượt ra khỏi khủng hoảng kinh tế, xã hội. Bước vào thời kỳ đổi mới, xóa bỏ cơ chế bao cấp, Hà Nội đổi thay từng ngày. Trong những hoàn cảnh khó khăn, Đảng bộ và nhân dân Thủ đô đã phát huy truyền thống vẻ vang, sáng tạo, khẳng định vị thế, niềm tin “Hà Nội – trái tim của cả nước”./.

Văn Thanh sưu tầm

SỰ RA ĐỜI CỦA NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố đã có Đề cương tuyên truyền về Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; Ban biên tập Bản tin trân trọng giới thiệu nội dung tuyên truyền về sự ra đời của Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 trích trong Đề cương tuyên truyền.



Biểu tình của đòi quyền lợi của phụ nữ trên thế giới (Ảnh sưu tầm)

Cuối thế kỷ 19, chủ nghĩa tư bản đã phát triển một cách mạnh mẽ. Nền kỹ nghệ đã thu hút nhiều công nhân là phụ nữ, trẻ em vào các nhà máy, xí nghiệp. Nhưng các chủ tư bản trả lương cho họ rất rẻ mạt. Căm phẫn trước sự bất công đó, ngày 8/3/1899, nữ công nhân ở Mỹ đã đứng lên đấu tranh đòi tăng lương, giảm giờ làm. Phong trào bắt đầu từ nữ công nhân ngành dệt và ngành may tại thành phố Chicago và New York. Mặc dù bị thẳng tay đàn áp, chị em vẫn đoàn kết chặt chẽ, đấu tranh buộc giới tư bản phải nhượng

bộ. Cuộc đấu tranh của công nhân Mỹ đã cổ vũ mạnh mẽ phong trào phụ nữ lao động trên thế giới, đặc biệt phụ nữ ở nước Đức – một nước đại kỹ nghệ tiên tiến lúc bấy giờ. Phong trào đấu tranh xuất hiện 2 nữ chiến sĩ lỗi lạc, đó là bà Cla-ra Zét-kin (Đức) và bà Lô-ra Lúc-xăm-bua (Ba Lan).

Nhận thức được sự phát triển mạnh mẽ của lực lượng lao động nữ và sự cần thiết phải tổ chức, lãnh đạo họ để giành thắng lợi cho phong trào phụ nữ nên năm 1907, hai bà đã cùng phối hợp với Crup-xcai-a (vợ Lê-

nin) vận động thành lập Ban “Thu ký phụ nữ quốc tế”, bà Cla-ra Zét-kin được cử làm bí thư.

Năm 1910, Đại hội phụ nữ quốc tế xã hội chủ nghĩa tại Co-pen-ha-gen (thủ đô Đan Mạch) đã quyết định lấy ngày 8/3 làm “Ngày Quốc tế phụ nữ”, ngày đoàn kết đấu tranh của phụ nữ với những khẩu hiệu: Ngày làm việc 8 giờ; Việc làm ngang nhau; Bảo vệ bà mẹ và trẻ em,...

Từ đó, ngày 8/3 trở thành ngày đấu tranh chung của phụ nữ trên toàn thế giới.

Sự ra đời Ngày 8/3 ở nước ta

Ở nước ta, ngày 8/3 còn là dịp khởi nghĩa của Hai Bà Trưng, hai vị nữ anh hùng đầu tiên của dân tộc đã có công đánh đuổi giặc ngoại xâm, bảo vệ giang sơn, đất nước.

Hai Bà Trưng là cách gọi tôn kính đối với hai nữ anh hùng là Trưng Trắc và Trưng Nhị, những người đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa đầu tiên của nhân dân ta lật đổ ách thống trị của nhà Đông Hán. Hai bà là chị em sinh đôi, con của Lạc tướng huyện Mê Linh.

Lớn lên trong gia đình võ tướng, hai chị em đều khỏe mạnh, giỏi võ nghệ, tính khí hùng dũng, gan dạ, lại thích làm việc nghĩa. Trưng Trắc lấy chồng là Thi Sách, con trai Lạc tướng Chu Diên, cũng là người có chí lớn, muốn đứng ra cứu dân, cứu nước.

Bấy giờ, nhà Hán đô hộ nước ta, chế độ áp bức bóc lột ngày càng nặng nề, tàn bạo. Cùng với đó, Thái thú Giao Chỉ (Đồng bằng Bắc bộ) lúc ấy là Tô Định ra sức trấn áp các dòng họ Lạc tướng cũ hòng dễ dàng đô hộ nước ta. Nhiều người đã bị giết, trong đó có Thi Sách, chồng bà Trưng Trắc. Nghe tin Thi Sách bị Thái thú Tô Định giết, Trưng Trắc và em rất đau buồn và căm giận, càng quyết tâm nổi dậy đánh đổ bọn xâm lược. Trưng Nhị được cử đi liên hệ với các hào kiệt ở các

nơi, còn Trưng Trắc ở nhà chiêu mộ binh sĩ ngày đêm luyện tập.

Mùa xuân năm 40, Hai Bà Trưng đã phát cờ khởi nghĩa. Được sự ủng hộ đông đảo của các lực lượng, cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng đã lan rộng khắp nơi và giành thắng lợi, đập tan chính quyền đô hộ, buộc tướng Tô Định phải cải trang, cắt tóc, cạo râu trốn về nước.

Sau cuộc khởi nghĩa thắng lợi, bà Trưng Trắc được các tướng lĩnh và nhân dân suy tôn làm vua. Bà lên ngôi và lấy niên hiệu là Trưng Nữ Vương, đóng đô ở Mê Linh (huyện Mê Linh, Hà Nội ngày nay).

Đến năm 42, khi nhà Hán tiếp tục kéo quân xâm lược, Hai Bà một lần nữa phát cờ khởi nghĩa. Nhưng do chênh lệch lực lượng, cuộc khởi nghĩa chỉ kéo dài 2 năm, Hai Bà đã hy sinh anh dũng để bảo vệ dân tộc.

Tuy bị đàn áp, nhưng những thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng được đánh giá là một bản hùng ca bất diệt, thể hiện ý chí độc lập và niềm tự hào dân tộc. Đồng thời cuộc khởi nghĩa cũng là minh chứng cho sức mạnh của phụ nữ Việt Nam trong lịch sử nhân loại cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ý nghĩa ngày 8/3

Ngày 8/3 là một ngày lễ quan trọng, thường được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú để tôn vinh những người phụ nữ. Bên cạnh đó, đây cũng là ngày nam giới thể hiện sự chăm sóc, yêu thương đối với những người phụ nữ luôn miệt mài làm việc, đóng góp sức lực của mình vào hoạt động sản xuất và phát triển của đất nước, cũng như góp phần vun vén, chăm sóc gia đình và xây dựng tổ ấm.

Nguyễn Hòa sưu tầm: Đề cương tuyên truyền kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

PHẤN ĐẤU HẾT NĂM 2022, HÀ NỘI CÓ THÊM 25 XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO

Nguồn: Cổng GTĐT Hà Nội

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 639-TB/TU, truyền đạt kết luận của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyền, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy (khóa XVII) về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025” tại hội nghị giao ban về kết quả chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU đến hết quý IV-2021, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, hoàn thành mục tiêu chương trình năm 2022, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyền đề nghị, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương, nhất là 2 huyện chưa về đích nông thôn mới (Ba Vì, Mỹ Đức) cần quyết liệt, tập trung, dành nguồn lực đầu tư để hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, huyện nông thôn mới trong năm 2022. Phấn đấu đến hết năm 2022, toàn thành phố có thêm 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và có thêm hai huyện đạt chuẩn nông thôn mới...

Cùng với đó, các địa phương thay đổi mạnh mẽ về tư duy, nhận thức một cách toàn diện về phát triển nông nghiệp cho phù hợp với tình hình mới, trên cơ sở phát huy tối đa đặc thù, lợi thế của nông nghiệp Thủ đô để phát triển. Rà soát lại chính sách về hỗ trợ xây dựng hạ tầng tại các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu giống, cây trồng, thủy sản; chính sách khuyến khích đầu tư thực hiện cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp...

Tiếp tục củng cố, kiện toàn, đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại; nghiên cứu xây dựng chính sách tạo điều kiện hỗ trợ kinh tế tập thể, hợp tác xã, trang trại, đặc biệt là việc giải thể, chuyển đổi các hợp tác xã ngừng hoạt động theo hướng liên doanh, liên kết giữa các hợp tác xã. Tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn nữa công tác chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo xem xét, giao chỉ tiêu năm 2022 cho mỗi huyện có ít nhất một mô hình ứng dụng công nghệ cao.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan sớm đề xuất triển khai mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đặc biệt dành nguồn lực đầu tư cho sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các chỉ tiêu về trường học, nước sạch, y tế, văn hóa; tham mưu UBND Thành phố hỗ trợ kinh phí đối với các xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Tiếp tục thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2022, tổ chức đánh giá, phân hạng ít nhất 400 sản phẩm mới dự thi. Các huyện, quận, thị xã tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ các chủ thể đánh giá, phân hạng lại các sản phẩm đã hết thời hạn hiệu lực phân hạng sản phẩm OCOP. Tiếp tục hỗ trợ các chủ thể nâng cấp những sản phẩm OCOP đã được đánh giá, phân hạng hàng năm để dự thi nâng sao.

Tiếp tục thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa tiếp tục phòng, chống dịch, vừa phục hồi và tạo đà phát triển sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, có các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy sản xuất, nhằm nâng cao thu nhập cho người dân ở khu vực nông thôn.

Nguyễn Hòa sưu tầm

HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT GIỐNG PHỤC VỤ CƠ CẤU LẠI NGÀNH NÔNG NGHIỆP

Nguồn: Cổng TTĐT Chính phủ

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 107/2021/TT-BTC quy định quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất giống trong Chương trình Phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030.

Thông tư nêu rõ, đối với giống cây nông, lâm, nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản chủ lực quốc gia, ngân sách Trung ương đảm bảo tối đa 100% kinh phí thực hiện các dự án phát triển sản xuất giống do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộ, ngành khác quản lý và tổ chức thực hiện, căn cứ định mức kinh tế kỹ thuật và các văn bản có liên quan được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, gồm: nhập nội, mua bản quyền giống mới đối với những giống trong nước chưa có; chăm sóc vườn cây đầu dòng, rừng giống, vườn giống để cung cấp vật liệu nhân giống do các đơn vị thực hiện, nhập công nghệ sản xuất theo giá trị chuyển nhượng bản quyền, bao gồm cả chi phí thuê chuyên gia nước ngoài để tư vấn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và các chi phí khác có liên quan (nếu có)...

Ngân sách Trung ương hỗ trợ một

phần chi phí sản xuất giống thực hiện các dự án phát triển sản xuất giống do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộ, ngành khác quản lý và tổ chức thực hiện, cụ thể như sau:

Đối với lĩnh vực trồng trọt: Hỗ trợ tối đa 50% chi phí sản xuất giống; sản xuất giống siêu nguyên chủng, giống bố mẹ dùng để sản xuất hạt lai F1. Hỗ trợ tối đa 30% chi phí sản xuất hạt lai F1, chi phí sản xuất cây giống từ vườn cây đầu dòng.

Đối với lĩnh vực chăn nuôi: Hỗ trợ tối đa 10% chi phí sản xuất giống bố mẹ.

Đối với lĩnh vực lâm nghiệp: Hỗ trợ tối đa 50% chi phí sản xuất giống. Hỗ trợ tối đa 30% chi phí nhân giống cây lâm nghiệp bằng phương pháp nuôi cấy mô.

Đối với lĩnh vực thủy sản: Hỗ trợ tối đa 50% chi phí sản xuất giống.

Đối với giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản khác: Căn cứ yêu cầu thực tiễn trong từng giai đoạn cụ thể, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ, ngành xem xét, quyết định hỗ trợ theo chính sách của Chương trình này. Nội dung, tỷ lệ hỗ trợ tối đa bằng 70% mức đảm bảo kinh phí và hỗ trợ kinh phí quy định

Văn Thanh sưu tầm

CÁC CẤP HỘI NÔNG DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI "ĐOÀN KẾT, CHỦ ĐỘNG, SÁNG TẠO QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI NÔNG DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2018-2023"

Lê Thị Thanh Nhân - Trưởng Ban Tuyên giáo HND TP



Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, Thành phố chứng kiến Hội Nông dân Thành phố và các huyện, thị xã ký kết thi đua của năm 2022 (Ảnh: Văn Thanh)

Năm 2021, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là đại dịch Covid-19 đã tác động đến mọi mặt đời sống, sản xuất của người nông dân. Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Thành ủy Hà Nội, các cấp Hội đã chủ động tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm; đạt và vượt các chỉ tiêu thi đua do Trung ương Hội giao.

Các cấp Hội Nông dân Thành phố đã chủ động đổi mới linh hoạt, hiệu quả phương thức tổ chức hoạt động nhằm đáp

ứng công tác tuyên truyền trong thời gian giãn cách xã hội để phòng chống dịch như: thành lập trang Fanpage, sử dụng mạng xã hội, tổ chức họp trực tuyến....

Một số kết quả nổi bật: đã có gần 7.000 cán bộ, hội viên nông dân tham gia trực tại các chốt phòng dịch, các tổ giám sát Covid-19 cộng đồng. Tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện tốt nhiệm vụ kép: vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Trong năm, các cấp Hội đã kết nạp được 12.058 hội viên mới, nâng tổng

số hội viên của Thành phố là 472.846 hội viên. Đồng thời các cấp Hội đã đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nông dân phát triển nông nghiệp; xây dựng các mô hình kinh tế tập thể nhằm ổn định, khôi phục sản xuất, kinh doanh trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19; tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) trên 14 tỷ đồng, nâng tổng nguồn Quỹ HTND toàn Thành phố đạt hơn 670 tỷ đồng, là địa phương có nguồn vốn Quỹ HTND lớn nhất, số lượng hội viên, nông dân được hưởng lợi nhiều nhất cả nước với hơn 50.000 hộ nông dân được tiếp cận vốn Quỹ. Bên cạnh đó, các cấp Hội đã làm tốt công tác hỗ trợ hội viên, nông dân tiếp cận tiến bộ khoa học, công nghệ; cung ứng vật tư, thiết bị nông nghiệp; vận động, giúp đỡ các gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách... Những việc làm thiết thực trên tạo điều kiện cho hội viên, nông dân có công ăn việc làm, có vốn để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập kinh tế.

Năm 2022, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Hà Nội xác định chủ đề hành động là "Đoàn kết, chủ động, sáng tạo quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018-2023", với 6 nhiệm vụ trọng tâm và 35 chỉ tiêu thi đua chính để các cấp Hội phấn đấu thực hiện.

Trọng tâm: Xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức phát động thi đua có trọng điểm và giao chỉ tiêu cụ thể; chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội thực hiện. Đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, đào tạo nghề cho nông dân phát triển sản xuất kinh doanh. Chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, trọng tâm là "Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh

giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" và "Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Hội Nông dân Thành phố sẽ tiếp tục hỗ trợ nông dân nâng cao năng lực, trình độ sản xuất, năng lực quản lý kinh tế, xây dựng, phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp; xây dựng và nhân rộng các mô hình chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp hiệu quả, phát triển các sản phẩm OCOP, xây dựng địa điểm kết nối, giới thiệu, tiêu thụ nông sản an toàn; tập trung hỗ trợ nông dân ứng dụng chuyển đổi số, đưa nông sản lên các sàn thương mại điện tử. Bên cạnh đó, các cấp Hội tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt cho đội ngũ cán bộ Hội Nông dân các cấp.

Các cấp Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhiệm vụ công tác Hội. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền như: phối hợp với các Báo, Đài của Trung ương và địa phương, qua hệ thống các Đài truyền thanh cơ sở, nâng cao hiệu quả tuyên truyền qua các ứng dụng mạng xã hội. Tổ chức thành công Hội thi Nhà nông đua tài từ cấp cơ sở đến Thành phố. Tạo sân chơi lành mạnh, ý nghĩa, nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, hội viên, nông dân. Qua đó, thu hút đông đảo nông dân tham gia tổ chức Hội, xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh.

Phát huy những thành tích đạt được, năm 2022 các cấp Hội Nông dân Thành phố quyết tâm thực hiện các nội dung, các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 đã đề ra; là điều kiện chuẩn bị cho các cấp Hội tổ chức thành công Đại hội Đại biểu các cấp Hội nhiệm kỳ 2023 - 2028.

MỘT SỐ NỘI DUNG ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN TRONG THÁNG 3 NĂM 2022

Văn Thanh

Ban Thường vụ Hội Nông dân Thành phố đề nghị các cấp Hội Nông dân Thành phố bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy địa phương tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022, trong đó tập trung tuyên truyền một số nội dung trọng tâm sau:

Tuyên truyền các văn bản, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Các hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Tuyên truyền chủ đề công tác năm của Hội Nông dân Thành phố “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018-2023”.

Bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp ủy và Hội Nông dân Thành phố tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII); tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong các cấp Hội.

Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch, thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid -19 trên địa bàn Thành phố.

Tuyên truyền kết quả các hoạt động hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn



Hội viên nông dân huyện Thường Tín tham gia nghi thức xuống đồng sản xuất nông nghiệp do UBND huyện tổ chức (Ảnh: Nguyệt Hà)

Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần năm 2022.

Tuyên truyền kết quả thăm, hỏi tặng quà cho tân binh lên đường nhập ngũ và thực hiện chính sách hậu phương quân đội.

Tuyên truyền kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930-17/3/2022)

Tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền và biển, đảo năm 2022.

Tuyên truyền công tác phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người trên địa bàn thành phố Hà Nội

Về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí;

Những vấn đề khác được dư luận quan tâm.

Các cấp Hội cần chủ động nắm bắt tình hình dư luận xã hội trong cán bộ, hội viên nông dân kịp thời báo cáo với cấp ủy và Hội cấp trên về các vấn đề nảy sinh, bức xúc trong nhân dân.

TIN HOẠT ĐỘNG CÁC CẤP HỘI

Văn Thanh

I. HỘI NÔNG DÂN THÀNH PHỐ

Chỉ đạo các cấp Hội tổ chức tuyên truyền cho trên 57.000 lượt cán bộ, hội viên nông dân về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Thành phố, Nghị quyết của Hội. Thực hiện chủ đề công tác và các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Thành phố, địa phương và của Hội năm 2022. Tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện tốt Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 08/12/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022; Chỉ thị số 35/CT-TTg, ngày 31/12/2021 của Thủ



Đồng chí Phạm Hải Hoa – Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố phát biểu tại hội nghị gặp mặt đầu Xuân Nhâm Dần năm 2022 (Ảnh: Văn Thanh)

tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 16/12/2021 và Kế hoạch số 55-KH/TU, ngày 16/12/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn Thành phố. Hội Nông dân Thành phố đã tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng 161 suất quà trị giá 100 triệu đồng cho các hộ hội viên nông dân nghèo, có hoàn cảnh tại 08 huyện Quốc Oai, Mỹ Đức, Thạch Thất, Đan Phượng, Thanh Oai, Gia Lâm, Phú Xuyên và thị xã Sơn Tây. Tặng 100 suất gạo của Hội Nông dân Thành phố và tiếp nhận 100 suất quà trị giá 25 triệu đồng của Thành đoàn Hà Nội tặng cho hội viên nông dân khó khăn là người dân tộc Dao tại xã Ba Vì của huyện Ba Vì

Chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện

những biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Công Điện ngày 17/01/2022 của đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội về tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố và Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 20/01/2022 về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo công tác y tế dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; Tuyên truyền vận động cán bộ hội viên nông dân tích cực tham gia công tác phòng chống dịch tại địa phương, tham gia hỗ trợ các cơ sở y tế tại các điểm tiêm chủng vắc xin Covid-19...

Ngày 07/02, Hội Nông dân Thành phố tổ chức hội nghị gặp mặt đầu Xuân Nhâm Dần năm 2022, tại hội nghị đồng chí Phạm Hải Hoa – Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố đã thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh trật tự và không khí đón Tết Nguyên đán của hội viên và nhân dân trên

địa bàn Thành phố. Đồng thời đề nghị toàn thể cán bộ, công chức Cơ quan Hội Nông dân Thành phố phát huy những kết quả đã đạt được, tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 đạt kết quả tốt.

Ngày 14/02, Hội Nông dân Thành phố Hà Nội tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và ra mắt mô hình “Chi Hội nông dân sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản an toàn gắn với bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu”. Đến dự có các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tham dự. Tại buổi Lễ phát động, đồng chí Phạm Hải Hoa – TUV, Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; đồng chí Nguyễn Thị Thanh – HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hoài Đức phát biểu hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Nhân dịp này, Hội Nông dân xã Song Phương tổ chức ra mắt “Chi hội Nông dân sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản an toàn gắn với bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu” gồm 15 hội viên, nhằm

góp phần xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp Song Phương trên thị trường trong và ngoài Thủ đô. Các đại biểu đã tham gia trồng cây xanh tại khuôn viên Nhà văn hóa trung tâm xã Song Phương, tham quan, gặp gỡ động viên các hội viên nông dân thành viên Hợp tác xã nông nghiệp Tiên Lệ, xã Tiên Yên, huyện Hoài Đức.

Ngày 24/02, Hội Nông dân Thành phố tham dự hội nghị triển khai nội dung phối hợp với Bưu điện Hà Nội năm 2022. Ban Thường vụ Hội Nông dân Thành phố đã thống nhất với Bưu điện Hà Nội ký kết thực hiện một số nội dung về: thiết lập phần mềm quản lý hội viên, tập huấn đưa các hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn giao dịch điện tử Postmart.vn...

Ngày 25/02, Hội Nông dân Thành phố tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban dư luận xã hội tháng 02. Các đồng chí cộng tác viên đã tập trung phản ánh tình hình dư luận trong cán bộ, hội viên về không khí vui xuân đón Tết Nguyên đán, các hoạt động chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022); công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn...

II. HỘI NÔNG DÂN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ

Các cấp Hội đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 như: treo cờ Tổ quốc, các hoạt động tặng quà các gia đình chính sách, các hộ hội viên có hoàn cảnh khó khăn..., Tổ chức phát động cán bộ, hội viên hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần 2022, tham gia các hoạt động chăm sóc cây xanh, vệ sinh đường làng ngõ xóm. Tuyên truyền kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022); vận động con em hội viên tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2022; tuyên truyền, vận động hội viên

gieo cấy vụ xuân đảm bảo trong khung thời vụ tốt nhất...

Hội Nông dân các huyện, thị xã và cơ sở đã tổ chức thăm hỏi và tặng 3.782 suất quà, trị giá gần 1,3 tỷ đồng cho các các hộ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, góp phần đảm bảo mọi người, mọi nhà cùng đón Tết cổ truyền của dân tộc trong không khí vui vẻ, đầm ấm. Phối hợp với các ngành, các đoàn thể tổ chức thăm hỏi, tặng 4.125 suất quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, người có công với cách mạng; tặng 2.241 suất quà trị giá 552,68 triệu đồng cho các con, em hội viên nông dân lên đường nhập ngũ năm 2022.

1. Hội Nông dân huyện Quốc Oai



Hội Nông dân huyện tổ chức giải ngân nguồn vốn Quỹ HTND tại xã Sài Sơn (Ảnh: Thành Trung)

Các cấp Hội tăng cường tuyên truyền, vận động đến 100% cán bộ hội viên nông dân trong toàn huyện, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên hệ thống loa truyền thanh, trên Zalo, Facebook, được 891 lượt. Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Hội Nông dân các cấp đã phối hợp, vận động, tặng 762 suất quà trị giá 251.600.000 đồng; trao tặng 20 suất quà trị giá 20 triệu đồng cho 20 hội viên nông dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trong vùng phong tỏa cách ly dịch bệnh Covid-19; bàn giao 01 nhà cho hộ hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tặng 206 suất quà cho tân binh lên đường nhập ngũ trị giá 51.500.000 đồng. Trong tháng các cơ sở Hội đã kết nạp được 83 hội viên mới.

2. Hội Nông dân huyện Đan Phượng

Tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện nghiêm các quy định về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; vận động cán bộ, hội viên nông dân cơ sở tích cực tham gia Cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”. Tuyên truyền các hoạt động đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022); vận động hội viên, nông dân treo cờ Tổ quốc, phối hợp tham gia công tác vệ sinh môi trường sạch sẽ; không sản



Hội Nông dân thị trấn Phùng phối hợp tổ chức hội nghị tập huấn cho cán bộ, hội viên về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 (Ảnh: Nguyễn Liên)

xuất, vận chuyển, kinh doanh, sử dụng pháo nổ, vận động con em nông dân tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự, công an năm 2022....

Thăm hỏi, tặng quà các gia đình người có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn với 174 suất quà trị giá 68,7 triệu đồng; ủng hộ Hội Nông dân tỉnh Sơn La và Lào Cai 50 chiếc chăn và 10 kg kẹo lạc trị giá 17,4 triệu đồng hưởng ứng Chương trình “Xuân biên cương - Ấm lòng dân bản”.

3. Hội Nông dân huyện Mỹ Đức



Hội viên nông dân xã Phúc Lâm xuống đồng cấy lúa xuân năm 2022 (Ảnh: Nguyễn Thị Tĩnh)

Các cấp Hội tích cực tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Tổ chức học tập quán

triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; Tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự, vận động con em hội viên nông dân trong độ tuổi lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2022; Vận động hội viên nông dân gieo cấy lúa vụ xuân đến nay toàn huyện đã cấy được 260 ha. Hiện nay dư nợ Ngân hàng Chính sách xã hội là 152.286,7 triệu đồng, dư nợ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là 41.299 triệu đồng.

4. Hội Nông dân huyện Chương Mỹ



Hội Nông dân xã Đông Phú phối hợp tặng quà tân binh nhập ngũ năm 2022 (Ảnh: Minh Thức)

Nhân dịp Tết Nguyên đán các cấp Hội Nông dân trong huyện tặng được 381 suất quà trị giá 150 triệu đồng cho hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn, tặng 178 suất quà trị giá 30,5 triệu đồng cho con em hội viên nông dân là tân binh lên đường nhập ngũ.

Tuyên truyền hội viên nông dân không đốt pháo nổ, chấp hành tốt an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán. Vận động ủng hộ Hội Nông dân các tỉnh Sơn La và Lào Cai với số tiền 10.000.000 đồng hưởng ứng Chương trình “Xuân biên phòng, ấm lòng dân bản”.

Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nông dân vay vốn phát triển sản xuất, đến nay tổng dư nợ Quỹ HTND các cấp đạt 46.859,3 triệu đồng; Ngân hàng Chính sách xã hội là 172,77 tỷ đồng; Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn là 132.384 triệu đồng.

5. Hội Nông dân huyện Phú Xuyên



Hội Nông dân huyện giải ngân nguồn vốn Quỹ HTND tại xã Khai Thái (Ảnh: Phương Thảo)

Các cấp Hội đã phối hợp tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, loa đài truyền thanh của xã được 285 buổi, đăng tải 489 lượt bài trên Fanpage, Zalo của Hội; thăm, tặng quà gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người có công, gặp khó khăn do đại dịch Covid -19 với 495 suất quà, trị giá 159.500.000 đồng. Mừng thọ cho 345 hội viên nông dân 70 tuổi trở lên với tổng số tiền 51.750.000 đồng, tặng quà cho con em hội viên nông dân lên đường nhập ngũ với 120 suất quà trị giá 18.000.000 đồng; Hưởng ứng chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” tại tỉnh Sơn La, Lào Cai” Hội đã vận động ủng hộ được 200 màn tuyen, 300 cặp sách, 25kg bánh kẹo trị giá 59 triệu đồng.

Hội Nông dân các xã, thị trấn tích cực hưởng ứng “Tết trồng cây – đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2022, đã trồng được 2.500 cây xanh. Tổ chức tập huấn về kiến thức trồng trọt, chăn nuôi được 14 buổi cho 520 hội viên nông dân. Trong tháng các cơ sở Hội kết nạp được 18 hội viên mới. đến nay tổng số hội viên toàn là 30.338 hội viên.

6. Hội Nông dân huyện Thanh Trì

Phối hợp tuyên truyền 17 tin về hoạt động Hội và phòng chống dịch bệnh, vận động cán bộ hội viên và nông dân gieo cấy vụ xuân được



Hội viên nông dân huyện tích cực ra quân sản xuất vụ chiêm xuân năm 2022 (Ảnh: Bích Thủy)

1.142 ha, tổ chức 02 đợt ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải các tuyến đường tự quản, đường làng, ngõ xóm, chăm sóc các tuyến đường hoa, trồng mới tại các đoạn đường mới, diệt loăng quăng, bọ gậy ... có trên 700 lượt cán bộ hội viên nông dân tham gia.

Tổ chức thăm hỏi, tặng 179 suất quà trị giá trên 20 triệu đồng cho con em hội viên nông dân là tân binh lên đường nhập ngũ năm 2022. Trong tháng đã kết nạp được 41 hội viên mới.

7. Hội Nông dân huyện Ba Vì



Hội Nông dân xã Phú Đông tổ chức gắn biển hàng cây nông dân (Ảnh: Ngọc Doan)

Thăm hỏi và tặng quà cho hội viên có hoàn

cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán với 464 suất quà trị giá 192.300.000 đồng; tặng 6.000.000 đồng cho 01 mẹ Việt Nam anh hùng. Hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, các cấp Hội đã trực tiếp và phối hợp trồng được 891 cây tại các Khu di tích lịch sử, nơi công cộng.

Đến nay, Quỹ HTND các cấp đạt 49.591,65 triệu đồng; dư nợ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là 263,35 tỷ đồng; dư nợ Ngân hàng Chính sách xã hội là 258,454 tỷ đồng.

8. Hội Nông dân huyện Đông Anh



Hội Nông dân xã Liên Hà phối hợp tặng quà tân binh nhập ngũ năm 2022 (Ảnh: Đức Trọng)

Phối hợp tặng quà nhân dịp tết Nguyên đán cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi với 6.515 suất quà trị giá 1.117.700.000 đồng, tặng quà tân binh lên đường nhập ngũ số tiền là: 24 triệu đồng, phối hợp trồng được 8.620 cây xanh. Lập dự án Quỹ HTND nguồn Thành phố uỷ thác với số tiền 1 tỷ 550 triệu đồng cho hơn 40 hộ vay. Chỉ đạo hội viên nông dân tổ chức nạo vét kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp đảm bảo công tác tưới tiêu, đến nay đã đổ ải được 5.520ha/5.742ha. Trong tháng đã kết nạp trên 26 hội viên mới.

9. Hội Nông dân thị xã Sơn Tây

Các cấp Hội tặng 230 suất quà trị giá 84 triệu đồng cho hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tặng 135 suất quà trị giá 15,6



Hội Nông dân phường Xuân Khanh phối hợp tặng quà tân binh nhập ngũ năm 2022 (Ảnh: Thanh Hải)

triệu đồng cho con em hội viên nông dân lên đường nhập ngũ.

Trông được trên 3.000 cây xanh bảo vệ môi trường; phối hợp tổ chức được 05 buổi tập huấn khoa học kỹ thuật cho 1.050 cán bộ hội viên nông dân tham gia về kỹ thuật trồng, chăm sóc cây vụ xuân, trồng lúa chất lượng cao, kỹ thuật ngâm ủ giống, rau an toàn... Hỗ trợ, tư vấn cho 15 hội viên nông dân tham gia học nghề, giới thiệu việc làm đến các xưởng sản xuất đồ gỗ, cơ khí...

Phối hợp với các Ngân hàng giúp nông dân vay vốn phát triển kinh tế, đến nay dư nợ của Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 120 tỷ đồng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đạt 21 tỷ đồng. Trong tháng kết nạp được 25 hội viên, quỹ hội tăng 30 triệu đồng.

10. Hội Nông dân huyện Phúc Thọ

Các cấp Hội tặng 300 suất quà trị giá 103,2 triệu đồng cho hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán. Tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng 35 suất quà, trị giá 10,5 triệu đồng cho con em hội viên nông dân lên đường nhập ngũ, trồng 13.000 cây xanh tập trung trồng ở các nơi công cộng.

Tiếp tục duy trì tốt hoạt động của 41 tổ vay vốn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với tổng dư nợ 59,717 tỷ đồng cho 843 hộ vay và vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội



Hội Nông dân huyện Phúc Thọ tặng 100 chiếc áo rét cho các em học sinh Trường Tiểu học xã Vân Hòa, huyện Ba Vì (Ảnh: Quỳnh Trang)

với tổng dư nợ 170,46 tỷ đồng cho 5.316 hộ vay. Tổ chức giải ngân nguồn vốn quỹ HTND 6 tỷ 500 triệu đồng với 19 dự án ở 16 xã, cho 234 hộ nông dân vay phát triển sản xuất, kinh doanh. Duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của 05 câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”. Trong tháng đã kết nạp được 15 hội viên mới, quỹ hội tăng trưởng 1,2 triệu đồng.

11. Hội Nông dân huyện Sóc Sơn



Cán bộ, hội viên các cấp Hội Nông dân huyện tích cực hưởng ứng Tết trồng cây năm 2022 (Ảnh: Văn Vĩ)

Các cấp Hội tổ chức tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, công tác phòng chống dịch bệnh covid - 19 đến 11.860 cán bộ, hội viên nông dân.

Nhân dịp tết Nguyên Đán Nhâm dần Hội Nông dân các cấp đã phối hợp và tặng 974 suất quà trị giá: 495.400.000 triệu đồng cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn. Ủng hộ chương trình “Xuân Biên phòng - ấm lòng dân bản” với số tiền 10 triệu đồng. Tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà cho con em hội viên lên đường nhập ngũ với 122 suất quà trị giá 30.500.000 đồng; đã có 3.950 lượt cán bộ, hội viên nông dân tham gia hưởng ứng Tết trồng cây và trồng mới 5.000 cây các loại. Thăm định và kiểm tra 18 buổi các dự án vay vốn Quỹ hỗ trợ nông dân.

12. Hội Nông dân huyện Thạch Thất



Cán bộ, hội viên xã Tiên Xuân tham gia Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần năm 2022 (Ảnh: Hữu Hùng)

Các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân và nhân dân chủ động, thích ứng linh hoạt để phòng chống dịch Covid -19. Phối hợp thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách, đối tượng hội viên nông dân khó khăn với tổng số 724 suất quà trị giá 228.700.000 đồng.

Vận động nông dân tập trung cấy lúa xuân, đến nay toàn huyện đã đổ ải, làm đất được 100% diện tích đất và cấy được gần 3.000/4.008 ha diện tích lúa vụ xuân năm 2022 theo kế hoạch; phối hợp tham gia trồng cây phân tán,

cây ăn quả, trồng rừng, toàn huyện đã trồng được trên 8.000 cây. Hướng dẫn các cơ sở Hội lập dự án vay vốn Quỹ HTND Thành phố đảm bảo quy định để giúp hội viên đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh nâng cao thu nhập.

13. Hội Nông dân huyện Gia Lâm



Hội Nông dân xã Yên Viên phối hợp tặng quà tân binh nhập ngũ năm 2022 (Ảnh: Trần Luân)

Tuyên truyền vận động cán bộ hội viên nông dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và thực hiện tốt công tác hỗ trợ các trường hợp F0, F1 điều trị và cách ly tại nhà. Chỉ đạo tổ chức phát động tết trồng cây và gắn biển “Cánh đồng sạch”, vận động hội viên tổ chức ra quân trồng 156 cây xanh trị giá 67,8 triệu, gắn 03 biển “Tuyến đường nông dân kiểu mẫu”, 05 biển “Hàng cây nông dân”.

Chuyển đổi 120ha lúa, màu hiệu quả thấp sang cây ăn quả, hoa cây cảnh, rau an toàn có hiệu quả kinh tế cao; xây dựng 29 mô hình thí điểm và mô hình trình diễn nhân rộng trong sản xuất rau, hoa, quả. Tổ chức 14 buổi tuyên truyền, tập huấn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp, hướng dẫn gắn tem truy xuất nguồn gốc cho 1050 lượt hội viên nông dân. Hướng dẫn được 79 hộ chuyển đổi cơ cấu cây trồng với diện tích 15ha. Phối hợp cung ứng 15 tấn phân các loại cho hội viên sản xuất kịp thời vụ.

Phối hợp tổ chức tốt Hội chợ hoa Xuân Nhâm Dần với quy mô 50 gian hàng, đáp ứng

tốt nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của nhân dân. Chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách với 47.572 suất quà trị giá trên 18,9 tỷ đồng trao tặng đến các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người nghèo, 195 suất quà trị giá 53,3 triệu đồng tặng các tân binh lên đường nhập ngũ năm 2022. Trong tháng phát triển 20 hội viên mới.

14. Hội Nông dân huyện Thường Tín



Hội viên nông dân huyện Thường Tín tham gia nghi thức xuống đồng sản xuất nông nghiệp do UBND huyện tổ chức (Ảnh: Nguyệt Hà)

Trực tiếp và phối hợp tặng 939 suất quà cho các gia đình chính sách, hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với tổng trị giá 373.500.000đ, thăm hỏi động viên tặng 400 suất quà cho các tân binh lên đường nhập ngũ là con em hội viên nông dân trị giá 164.500.000 đồng.

Trồng và chăm sóc 11 hàng cây nông dân với 758 cây xanh. Tổ chức giải ngân Quỹ HTND với số tiền là 4,5 tỷ đồng, hỗ trợ hội viên nông dân mua trên 30 tấn phân bón vụ xuân, vận động nông dân chủ động gieo cấy vụ xuân với diện tích 4.100 ha trong khung

thời vụ tốt nhất.

15. Hội Nông dân huyện Hoài Đức



Hội viên nông dân xã Song Phương hưởng ứng Tết trồng cây Đồi đồi nhớ ơn Bác Hồ do Hội Nông dân Thành phố tổ chức (Ảnh: Nguyễn Hoàng)

Phối hợp tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đồi đồi nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần 2022; Ra mắt 01 “Chi hội Nông dân sản xuất kinh doanh nông sản gắn với bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu”.

Tặng 1.243 suất quà cho các gia đình hội viên nông dân nghèo trị giá trên 473,7 triệu đồng, tặng quà các tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ với 221 suất quà trị giá 130 triệu đồng. Quỹ Hội tăng trưởng trong tháng được 20 triệu đồng.

Phối hợp với các Ngân hàng giúp nông dân vay vốn phát triển sản xuất, đến nay dư nợ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đạt 5.516 triệu đồng, dư nợ Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 120.052 triệu đồng.

16. Hội Nông dân huyện Thanh Oai

Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân tập trung cấy lúa vụ xuân đảm bảo kế hoạch. Phát động Tết trồng cây, các cấp Hội trực tiếp trồng được 860 cây, phối hợp trồng 2.100 cây các loại. Tặng quà cho 156 con em hội viên nông dân là tân binh lên đường nhập ngũ trị giá 48,5 triệu đồng, tặng quà Tết cho các hộ hội viên, nông dân nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với 384 suất quà trị



Hội Nông dân xã Thanh Thủy tổ chức giải ngân Quỹ HTND cho hội viên vay vốn phát triển sản xuất (Ảnh: Đình Thủy)

giá 102 triệu đồng. Tăng cường công tác nắm bắt dư luận xã hội trong cán bộ, hội viên nông dân; Tham gia kết nối tiêu thụ các sản phẩm nông sản gạo, măng, miến, tương, trứng, cà chua cho hội viên nông dân tại các gian hàng. Tổ chức giải ngân nguồn vốn Quỹ HTND Thành phố với số tiền 526 triệu đồng giúp nông dân có vốn phát triển sản xuất.

17. Hội Nông dân huyện Mê Linh



Đồng chí Phạm Hải Hoa - Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố Hà Nội đến thăm động viên hội viên nông dân sản xuất các loại rau gia vị ở xã Tiến Thắng (Ảnh: Thanh Xuân)

Tổ chức giải ngân 02 dự án vay vốn với số vốn 600 triệu đồng cho 20 hộ vay; lập dự án điểm hỗ trợ nông dân vay vốn với số tiền 1,5 tỷ đồng; Tham gia 05 cuộc giám sát, kiểm tra

các hộ nông dân vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, Trong tháng đã đơn đốc thu hồi 06 dự án với số vốn 3,5 tỷ đồng, giải ngân 05 dự án với số vốn 3,7 tỷ đồng hỗ trợ cho 72 hộ nông dân vay vốn phát triển sản xuất.

18. Hội Nông dân huyện Ứng Hòa



Cán bộ, hội viên nông dân huyện Ứng Hòa tích cực hưởng ứng Tết trồng cây năm 2022 (Ảnh: Vũ Thị Diệp)

Tổ chức thăm hỏi, tặng 186 suất quà cho các tân binh lên đường nhập ngũ năm 2022 trị giá gần 20 triệu đồng.

Tổ chức kiểm tra hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân và vay vốn các Ngân hàng năm 2022. Chỉ đạo các cơ sở Hội tăng trưởng nguồn Quỹ cấp xã theo Chỉ thị 27-CT/HU của Huyện ủy. Thu hồi nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân Thành phố của 398 hộ với tổng số tiền 5,8 tỷ đồng. Phối hợp với các Ngân hàng giúp nông dân vay vốn phát triển sản xuất, đến nay dư nợ Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 179,233 tỷ đồng cho 4.441 hộ vay, dư nợ Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn đạt 69,543 tỷ đồng cho 895 hộ vay.

Chỉ đạo cơ sở Hội phối hợp Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề huyện mở 6 lớp dạy nghề cho 185 hội viên nông dân về trồng trọt và chăn nuôi gia cầm, thủy sản. Trong tháng kết nạp được 47 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn huyện là 23.934 hội viên, Quỹ hội tăng 24 triệu đồng.

NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG, NHÂN RỘNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN Ở HỘI NÔNG DÂN XÃ THANH BÌNH, CHƯƠNG MỸ

Phạm Minh Thức – PCT HND Huyện Chương Mỹ



Anh Nguyễn Văn Tập - Hội viên nông dân xã Thanh Bình được Hội Nông dân Thành phố tặng danh hiệu "Nông dân Thủ đô xuất sắc năm 2021 (Ảnh: Phạm Minh Thức)

Năm 2021 là năm có rất nhiều khó khăn do Đại dịch Covid-19 gây ra. Các cấp Hội Nông dân huyện đã phát huy thế mạnh, khắc phục khó khăn, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân. Hội Nông dân xã Thanh Bình, huyện Chương Mỹ là một đơn vị như thế. Trong năm 2021, Hội Nông dân xã Thanh Bình đã tăng cường công tác tuyên truyền, đẩy mạnh các hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân, nhân rộng các điển hình tiên tiến góp phần quan trọng thực hiện thắng nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trên địa bàn huyện với những mô hình hay, cách làm sáng tạo,

nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua do địa phương và các cấp Hội phát động.

Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Hội Nông dân xã đã tham mưu cho Ban Chấp hành xây dựng Chương trình công tác, Kế hoạch kiểm tra, từ đó chọn những việc làm hết sức cụ thể phù hợp với đặc điểm lợi thế vùng miền và thế mạnh của địa phương gắn kết giữa nhiệm vụ công tác Hội với quyền và lợi ích chính đáng của hội viên để thực hiện. Đồng thời triển khai đến Ban Chấp hành và các Chi hội trưởng, Chi hội phó, trên cơ sở đó chỉ đạo quán triệt, triển khai đến 100% cán bộ, hội viên được học tập kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc, tập trung xây

dựng gương người tốt, việc tốt, các nhân tố mới trong công tác Hội. Kịp thời xin ý kiến cấp ủy Đảng để cùng với các Chi hội và hội viên bàn các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện. Cán bộ, hội viên nông dân xã đã tích cực tham gia công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19. Hội Nông dân xã luôn đồng hành, tập trung quyết liệt cùng với cả hệ thống chính trị trong phòng, chống dịch với phương châm: Lấy xã, phường, thị trấn là “Pháo đài”, người dân là “Chiến sỹ”, là trung tâm phục vụ, là chủ thể phòng, chống dịch Covid. Hội Nông dân xã luôn chủ động, tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện công tác phòng chống dịch Covid-19, cụ thể: Ban hành 09 văn bản chỉ đạo các Chi hội triển khai thực hiện; thường xuyên tuyên truyền qua ứng dụng Zalo, trang Fanpage và phối hợp với Đài truyền thanh xã với hàng trăm lượt tin, bài. Phối hợp với các đoàn thể xã tổ chức 03 buổi tuyên truyền lưu động và nhiều hình thức tuyên truyền khác. Cử trên 150 cán bộ, hội viên tham gia các chốt kiểm soát dịch bệnh, tổ covid cộng đồng, tổ truy vết ... Từ đó, đã làm chuyển biến nhận thức và hiểu biết của hội viên, nhân dân về phòng chống dịch bệnh, nâng cao ý thức trách nhiệm trong phòng chống dịch bệnh, góp phần giữ vững vùng xanh của xã trong suốt thời gian qua. Tuyên truyền cán bộ hội viên nông dân tham gia ủng hộ phòng, chống Covid -19 với số tiền 30,8 triệu đồng; ủng hộ các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch trên địa bàn xã với số tiền 25 triệu đồng; ủng hộ được 17.500 khẩu trang y tế; 23.000 quả trứng gà và nhiều nhu yếu phẩm khác như: mì tôm, sữa, gà thịt... Tiêu biểu như: hội viên Nguyễn Văn Tập ủng hộ trên 15.000 quả trứng; 12.500 khẩu trang y tế; và rất nhiều nhu yếu phẩm khác.... hội viên Nguyễn Gia Quang ủng hộ trên 1.000 quả trứng, trên 6 triệu đồng tiền mặt, hỗ trợ nhiều chuyến xe

ô tô chở nhu yếu phẩm để giúp xã tặng quà các lực lượng phòng chống dịch. Vận động hội viên nông dân tặng 6 quận nội thành gặp khó khăn do thực hiện giãn cách xã hội với 1.560 quả trứng, 300 kg rau, củ, quả và 2,5 triệu đồng và hỗ trợ các chuyến xe 0 đồng vận chuyển lương thực, thực phẩm đi tặng tại các quận nội thành Hà Nội.

Hội Nông dân xã thành lập Hợp tác xã chăn nuôi với 8 thành viên để hình thành chuỗi liên kết và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Đến nay, Hợp tác xã đang hoạt động có hiệu quả từng bước xây dựng nhãn hiệu tập thể và sản phẩm OCOP. Vận động tăng trưởng Quỹ hỗ trợ nông dân được 40 triệu đồng nâng tổng số vốn Quỹ hỗ trợ Nông dân các cấp do Hội Nông dân xã quản lý là 1,55 tỷ đồng giúp nông dân vay phát triển kinh tế có hiệu quả.

Từ những kinh nghiệm quý báu và những việc làm thiết thực, hiệu quả của các tập thể, cá nhân trên các mặt công tác của Hội Nông dân xã Thanh Bình tạo động lực để phát huy cao độ sức lực, tài năng và trí tuệ, sức sáng tạo của cán bộ, hội viên nông viên. Từ đó, đã tạo lên những điểm sáng cần được phổ biến, nhân rộng trong hệ thống Hội Nông dân, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các phong trào thi đua và các cuộc vận động, làm chuyển biến các mặt công tác hội, đồng thời là nhân tố quan trọng góp phần xây dựng Đảng xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Với những thành tích đã đạt được, Hội Nông dân xã Thanh Bình có 1 hội viên nông dân vinh dự được UBND Thành phố tặng danh hiệu “Gương người tốt, việc tốt” năm 2021, Hội Nông dân Thành phố tặng danh hiệu Nông dân Thủ đô xuất sắc năm 2021. Hội Nông dân xã Thanh Bình được vinh dự nhận lá cờ đầu trong công tác Hội và phong trào Nông dân năm 2021 của Hội Nông dân Huyện Chương Mỹ.

MÔ HÌNH TRỒNG RAU SẠCH THEO TIÊU CHUẨN VIETGAP TẠI XÃ TIỀN YÊN, HUYỆN HOÀI ĐỨC

Văn Thanh



Các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và lãnh đạo Thành ủy, UBND, UBMTTQ VN TP Hà Nội thăm quan mô hình trồng rau của Hợp tác xã Tiên Lệ, xã Tiên Yên, huyện Hoài Đức (Ảnh: Văn Thanh)

Tiền Yên đã có nghề trồng rau và hoa quả truyền thống lâu đời. Với vị trí địa lý thuận lợi nằm ven bờ sông Đáy, nên có đất phù sa màu mỡ rất thích hợp cho canh tác rau màu. Phần lớn diện tích đất canh tác nông nghiệp ở Tiên Yên được dùng để trồng rau. Tuy nhiên, trước đây hình thức canh tác nhỏ lẻ, manh mún và tự phát, cộng với những biến động thất thường trên thị trường rau quả khiến cho năng suất và giá trị không cao. Năm 2008 được sự chỉ đạo của UBND huyện Hoài Đức, được sự giúp đỡ của Viện Rau quả Trung ương, dự án sản xuất rau sạch đã được triển khai tại xã Tiên Yên. Ngay từ những ngày đầu, xã Tiên Yên đã tổ chức thành lập Hợp tác xã Tiên Lệ chuyên sản xuất rau an toàn theo hướng VietGap. Với diện tích ban

đầu 2,5 ha được giao khoán cho 18 hộ nông dân trực tiếp sản xuất. Các hộ nông dân được hướng dẫn xây dựng nhà lưới và tập huấn về quy trình kỹ thuật trồng rau sạch, về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật do các kỹ sư và chuyên gia của Viện nghiên cứu rau quả trực tiếp truyền đạt. Cùng với đó hàng tuần, có cán bộ của Chi cục bảo vệ thực vật đến kiểm tra chất lượng rau.

Từ đó đến nay, để sản xuất được rau sạch, Hợp tác xã Nông nghiệp Tiên Lệ luôn tuân thủ theo quy định của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội: Sử dụng các loại phân bón trong danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam hoặc các loại phân hữu cơ đã ủ hoai mục; sử dụng nguồn nước mặt, nước ngầm đã được

kiểm định; tuyệt đối không sử dụng các nguồn nước ô nhiễm (nước thải sinh hoạt, nước thải chăn nuôi gia súc, nước ao tù...). Nông dân tích cực áp dụng triệt để chương trình Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), hạn chế tối đa sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Bên cạnh đó, nông dân có trách nhiệm thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật để đúng nơi quy định (để vào thùng, bể chứa vỏ bao bì); tàn dư cây trồng sau khi thu hoạch cũng được thu gom sạch sẽ. Đến thăm mô hình gia đình anh Cao Đắc Dậu ở xóm 2, thôn Tiên Lệ là một trong tham gia dự án trồng rau sạch trong nhà lưới những hộ với diện tích 1.800m².

Anh vui vẻ cho biết: kể từ khi canh tác với hình thức mới năng suất rau tăng lên rất cao, trước kia mỗi lứa rau phải mất mấy tháng mới thu hoạch được giờ thì chỉ khoảng 30 ngày là thu hoạch được rồi. Giá bán rau sạch bao giờ cũng đắt hơn gấp rưỡi hoặc gấp đôi so với rau thường. Nhờ trồng rau mà kinh tế gia đình anh đã trở lên khá giả, mỗi tháng trừ chi phí cho thu nhập trung bình khoảng 12 triệu đồng.

Đã có nhiều đoàn khách từ các địa phương trong và ngoài Thành phố đến thăm quan, học tập kinh nghiệm mô hình sản xuất rau của Hợp tác xã Tiên lệ. Có thể nói mô hình trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap đã và đang trở thành hướng đi mới giúp người nông dân làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình.

Ông Tạ Khánh Hưng - Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết: trồng rau trong nhà lưới có rất nhiều ưu điểm: tránh được tác hại xấu do thời tiết nắng, mưa; hạn chế sâu bệnh, tăng năng suất. Nhờ hiệu quả bước đầu từ mô hình trồng rau rau sạch của hợp tác xã Tiên Lệ, diện tích trồng rau sạch đã không ngừng tăng lên, đến nay toàn xã đã có trên 33 ha diện tích trồng rau sạch với 500 hộ nông dân tham gia. Rau được sản xuất chủ yếu là rau ăn lá như: cải ngọt, cải canh, cải cúc, mùng

toi... năng suất bình quân đạt 1 tấn/ha/tháng. Năm 2012, Hợp tác xã nông nghiệp Tiên Lệ, xã Tiên Yên đã được cấp giấy chứng nhận VietGap cho mô hình trồng rau an toàn theo hướng VietGap.

Ông Hưng cũng chia sẻ khó khăn lớn nhất trong việc sản xuất rau an toàn đó là thị trường tiêu thụ, trước kia các hộ dân phải tự mang rau ra chợ bán, những năm gần đây các hộ dân đã liên hệ cung cấp rau được cho một số công ty, trường học đóng trên địa bàn nhưng vẫn không đáp ứng được đầu ra. Đầu năm 2016, Hợp tác xã đã ký hợp đồng với 2 công ty thu mua rau sạch đáp ứng tiêu thụ được khoảng hơn 30% sản lượng rau của toàn xã.

Ông Nguyễn Khắc Bút - liên nhóm trưởng phụ trách chung vùng rau an toàn Tiên Lệ cho biết: "Do áp dụng nghiêm ngặt các quy định nên rau sạch Tiên Lệ dần khẳng định thương hiệu, được người tiêu dùng biết đến và tin cậy. Đến nay, rau của Hợp tác xã đang được 5 công ty trực tiếp về thu mua tại vườn. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện trồng rau theo tiêu chuẩn VietGAP vẫn còn những khó khăn, tồn tại như ý thức của một bộ phận nông dân trong việc thực hiện các quy định về sản xuất rau an toàn, áp dụng các biện pháp giảm thiểu nguy cơ độc hại của thuốc trong cộng đồng còn hạn chế; nông dân chưa được trang bị đầy đủ đồ phòng hộ khi phun thuốc, vớt vỏ bao bì bừa bãi tại đầu nguồn nước, tỷ lệ ghi chép sổ nhật ký sử dụng thuốc bảo vệ thực vật chưa đạt 100%.

Để tạo được đầu ra ổn định Hợp tác xã nông nghiệp Tiên Lệ đang tích cực phối hợp với các cấp, các ngành để xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm rau an toàn. Mở ra hướng đi mới cho rau sạch tiên yên là thị trường tiêu thụ cung cấp cho các siêu thị, hệ thống cửa hàng thực phẩm sạch... từ đó khuyến khích người nông dân trồng rau an toàn và tăng giá trị sản phẩm rau an toàn.

TRỒNG NẤM CÔNG NGHỆ CAO, ANH KỸ SƯ ĐIỆN BỎ NGHỀ VỀ QUÊ THU 2 TỶ MỖI NĂM

Nguồn: Báo Dân Việt

Anh Lê Đình Trúc, thôn Hùng Sơn, xã Yên Thọ, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa đã vượt qua nhiều khó khăn để xây dựng thành công mô hình trồng nấm công nghệ cao, mỗi năm cho thu nhập gần 2 tỷ đồng. Ít ai nghĩ rằng, cách đây hơn 4 năm anh Trúc từng là kỹ sư điện.

Ngã rẽ bất ngờ đến với cây nấm

Qua nhiều cuộc điện thoại, chúng tôi cũng hẹn gặp để được tới thăm HTX Nông sản hữu cơ Trúc Phượng do anh Lê Đình Trúc (sinh năm 1985) ở thôn Hùng Sơn, xã Yên Thọ, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa.

Anh Trúc cũng chính Giám đốc Hợp tác xã. Điều khiến chúng tôi khâm phục ở vị giám đốc này là một người luôn có hoài bão lớn, muốn xây dựng mô hình nấm công nghệ cao hướng tới xây dựng sản phẩm OCOP cho sản phẩm nấm của địa phương mình.

Dẫn chúng tôi đi thăm quan mô hình trồng nấm của HTX Trúc Phượng, giám đốc Lê Đình Trúc tâm sự, cho đến tận bây giờ anh vẫn không thể tin vào những gì mình đã vượt qua để có được những thành quả ban đầu mà HTX đang có như hiện nay.

Trao đổi với phóng viên Báo Dân Việt anh Lê Đình Trúc tâm sự: "Đầu năm 2016, đó là là một kỷ niệm buồn nhất trong cuộc đời tôi và nó cũng là ngã rẽ định mệnh mang tôi đến với cây nấm như hiện nay. Khi đó, bố tôi đang làm chủ nhiệm HTX trồng nấm tại địa phương nhưng do bị bệnh bố tôi đã ra đi mãi mãi, để lại nhiều trăn trở về cây nấm. Trước lúc mất, bố tôi có tâm niệm mong có người nối nghiệp ông duy trì và phát triển cây nấm hơn nữa".

Lúc bấy giờ, để đáp lại tâm niệm cuối cùng của người bố đã mất, Lê Đình Trúc bỏ nghề kỹ sư điện đưa vợ con về quê nối nghiệp bố để trồng nấm.

Thất bại để thành công

Tiếp quản lại cơ ngơi trồng nấm của người bố để lại nhưng với phương pháp sản xuất cũ, năng suất thấp... Lê Đình Trúc quyết định dốc toàn bộ



Trải qua nhiều thất bại, Lê Đình Trúc thôn Hùng Sơn, xã Yên Thọ, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa đã thành công với mô hình trồng nấm công nghệ cao

số vốn tích lũy để đầu tư xây dựng lại hệ thống nhà màng, mở rộng quy mô, cải tiến máy móc theo phương hướng trồng nấm công nghệ cao.

Nhưng khi bắt tay vào làm nấm thì chàng kỹ sư điện Lê Đình Trúc mới nhận thấy khó khăn muôn vàn đang chờ đợi phía trước anh, từ những thất bại như phôi giống không tốt, quá trình hấp sấy và khử trùng không đảm bảo nhiệt độ, hay quy trình chăm sóc không đúng khiến... HTX nấm của anh liên tục thua lỗ.

Thất bại là vậy, nhưng với ý chí của một người nông dân cần cù, Lê Đình Trúc đã không nản lòng. Mặt khác, anh càng hăng say tìm hiểu hơn về cây nấm, anh hăng say đến độ đam mê cây nấm từ lúc nào không hay.

Sau nhiều lần thất bại Lê Đình Trúc cũng đã dần đúc rút được nhiều kinh nghiệm trồng nấm. Đáng lòng, anh mới phát hiện nguyên nhân nấm không thành là do nhiệt độ môi trường ở mỗi nơi một khác.

Theo anh Lê Đình Trúc, cây nấm không ưa thời tiết nắng nóng, muốn cây nấm sống khỏe và phát triển tốt phải tạo được điều kiện khí hậu thuận lợi. Sau khi tìm ra phương pháp, anh quyết định huy động thêm vốn để tiếp tục lại sự nghiệp. Khắc phục nguyên nhân ấy, những lứa nấm của anh bắt đầu cho "trái ngọt", 80% số bịch phôi được nuôi trồng đều thành công.

Sau đó, anh đầu tư xây dựng nhà giàn, hệ thống phun nước tự động... điều đặc biệt, anh Trúc đã quyết định lắp đặt các giá đỡ để nuôi nấm vừa thuận lợi trong việc chăm sóc, cũng như giúp cây nấm phát triển hơn...

Theo kinh nghiệm trồng nấm của anh Lê Đình Trúc thì việc trồng nấm quan trọng nhất là phải khắc chế được thời tiết. Nấm thường bị bệnh do thời tiết không đảm bảo để nó sinh trưởng, các bệnh thường gặp ở nấm chủ yếu là do vi rút nấm khác xâm nhập.

Và rồi, thành công cũng đã đến với anh. Sau nhiều năm tâm huyết với cây nấm, đến nay Lê Đình Trúc đang là chủ sở hữu HTX Nông sản hữu cơ Trúc Phương rộng 5.000 m² với doanh thu hơn 1,7 tỷ đồng mỗi năm.

Thực hiện chương trình mỗi xã 1 sản phẩm-OCOP, Hợp tác xã của anh Trúc có 3 loại nấm đạt OCOP chuẩn 3 sao cấp tỉnh Thanh Hóa gồm nấm mộc nhĩ, nấm linh chi và nấm bào ngư xám.

Mỗi năm HTX Trúc Phương xuất ra thị trường khoảng 400.000 bịch nấm các loại. Dự kiến đến năm 2021 số lượng sẽ tăng lên 500.000 bịch.

Trong đó, nấm bào ngư là một trong những mặt hàng bán chạy nhất và đây cũng là sản phẩm được đầu tư trồng nhiều nhất tại cơ sở.

Năm 2019 vừa qua, anh xuất bán ra thị trường hơn 300.000 bịch (khoảng 40 tấn), với giá bán 35.000 đồng/kg (sì) và 40 nghìn/kg (lè), thị trường tiêu thụ chủ yếu là Hà Nội và Thanh Hóa.

"Nghĩ lại, lúc đó mình quá liều, khi ấy tôi chưa biết một chút gì về cây nấm, tất cả mọi thứ liên quan đến cây nấm lúc bấy giờ là một điều hoàn toàn mới mẻ với tôi. Quyết định khi đó của tôi là khá táo bạo khiến vợ và gia đình vô cùng bất ngờ nhưng rồi ai cũng ủng hộ" - anh Lê Đình Trúc nói.

Tạo uy tín trên thị trường

Đưa chúng tôi đi thăm trại nấm, anh Trúc cho biết, tất cả phải có bí quyết. Điều quan trọng là phải uy tín, đảm bảo chất lượng và ưu đãi về giá. "Mình làm đúng, làm chuẩn thì mới có nhiều nấm thành phẩm chất lượng. Từ đó uy tín ngày càng tăng và lượng hàng bán ra ngày một nhiều" - anh Trúc nói.

Để đảm bảo chất lượng phôi, anh Trúc phải tự kiểm tra tất cả khâu sản xuất. Đầu tiên là khâu chọn bột gỗ, sau đó vô men, ủ phôi, vô meo, lên giàn nấm... Các khâu đều có phương pháp làm và tỷ lệ riêng.

Do nhu cầu tiêu thụ trên thị trường tăng cao nên HTX Trúc Phương hiện tập trung nhiều vào trồng nhiều nấm bào ngư xám. Anh Trúc cho biết, loại nấm này rất sạch, đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường. Để nấm phát triển, anh lắp đặt dàn phun sương tự động. Với hệ thống này, nhà nấm đủ độ ẩm để nấm phát triển tốt.

Nói về nấm bào ngư xám, anh Trúc cho hay: "Nấm bào ngư xám là một trong những giống nấm khó chăm sóc. Tuy nhiên, đây lại là loại nấm dễ bán trên thị trường. Nấm bào ngư xám có ưu điểm dễ ăn, ngon, bổ dưỡng mà giá thành lại tầm trung bình nên được nhiều người đón nhận."

Theo anh Trúc sản phẩm cung cấp ra thị trường đảm bảo nguyên tắc 100% sạch, vì vậy HTX đã đầu tư mua thêm trang thiết bị để nâng cao hiệu quả sản xuất như dây chuyền đóng bịch tự động, dây chuyền khử trùng, đóng gói.

HTX còn xây dựng nhà cấy giống, nhà ương, nhà nuôi trồng nấm theo quy trình VietGAP, áp dụng khoa học kỹ thuật công nghệ Nhật Bản trong nuôi trồng nấm.

Nhờ làm đúng quy trình, kỹ thuật và giữ uy tín nên nấm của gia đình anh được người tiêu dùng ưa chuộng.

Chia sẻ về hướng đi sắp tới anh Lê Đình Trúc, thôn Hùng Sơn, xã Yên Thọ, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong thời gian tới anh sẽ mở rộng mô hình hơn nữa. Theo đó, anh sẽ thuê lại khoảng 2 ha đất để mở rộng nhà xưởng, tăng sản lượng khai thác lên gấp 2 - 3 lần trong năm 2021. Ngoài ra, HTX đang trong quá trình xây dựng chỉ dẫn địa lý và bảo hộ thương hiệu, truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm nấm của mình.

Ông Nguyễn Hữu Quang - Chủ tịch UBND xã Yên Thọ, huyện Như Thanh (tỉnh Thanh Hóa) cho biết: "Từ những hoạt động có hiệu quả kinh tế, có thể nói HTX Trúc Phương là một trong những đơn vị tiên phong thực hiện liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất nông sản hữu cơ của huyện Như Thanh. HTX đã mạnh dạn đầu tư khoa học, công nghệ tiên tiến để sản xuất nấm theo hướng hữu cơ, thực hiện việc phát triển sản xuất theo mô hình gắn với chuỗi giá trị, nâng cao thu nhập cho các thành viên, góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng NTM của địa phương.

Nguyễn Hòa sưu tầm

BỆNH VIÊM PHỔI - MÀNG PHỔI TRÊN LỢN

Nguồn: Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

Đây là một trong những bệnh gây thiệt hại nặng cho ngành chăn nuôi. Người nuôi cần nắm rõ về bệnh để có cách phòng chống có hiệu quả.

1. Nguyên nhân và cách gây bệnh

Bệnh do *Actinobaccillus pleuropneumoniae* (APP) gây ra, hay còn gọi là bệnh viêm phổi - màng phổi. Bệnh xảy ra ở lợn mọi lứa tuổi, nhưng thường nhiễm ở lợn từ 2 - 6 tháng tuổi.

Bệnh lây qua đường không khí hay qua tiếp xúc trực tiếp giữa cá thể bệnh và các con khác trong đàn, lợn mẹ truyền sang lợn con; Lây truyền gián tiếp qua dụng cụ chăn nuôi, phương tiện vận chuyển, người chăn nuôi. Thời gian nung bệnh thường ngắn, khoảng 12 giờ đến 3 ngày. Bệnh sẽ nghiêm trọng hơn khi bị nhiễm trùng kế phát.

2. Triệu chứng

Tùy mức độ nhiễm và khả năng đề kháng của cơ thể, bệnh thường tiến triển 3 thể: Thể quá cấp, thể cấp tính và thể mãn tính.

2.1. Thể quá cấp

Lợn bệnh sốt cao (40 - 41,5 độ C), khó thở, tần số mạch tăng. Da ở vùng mũi, tai, chân và sau đó toàn cơ thể có màu tím xanh. Lợn bệnh chết trong vòng 24 - 36 giờ. Lợn đột tử thường có dấu hiệu máu chảy kèm với bọt thải ra từ mũi.

2.2. Thể cấp tính

Bệnh tiến triển rất nhanh. Lợn bệnh sốt cao (40,5 - 41 độ C), da có nốt đỏ, bỏ ăn, lười vận động, lười uống nước. Lợn có triệu chứng hô hấp như khó thở, ho, đôi khi phải há mồm ra để thở. Rối loạn nhịp tim và hệ tuần hoàn.

2.3. Thể mãn tính

Lợn bệnh có thân nhiệt sốt nhẹ, lúc ăn, lúc bỏ hay ho khan, thở thể bụng, lồng ngực, da nhợt nhạt, tăng trọng giảm.

3. Bệnh tích

Phổi thường bị viêm có tính chất đối xứng, gồm thùy tim, thùy đỉnh và một phần thùy hoành. Trường hợp lợn chết ở thể quá cấp tính, vùng phổi bị viêm thường có màu đen, cứng, không hoặc ít khi viêm màng phổi có fibrin, bề mặt cắt của phổi nát. Thể cấp tính, bệnh tích đặc trưng là viêm màng phổi có fibrin, xoang bao tim chứa đầy dịch lẫn máu.

Bệnh tiến triển khiến cho các sợi fibrin nhiều



Ảnh Sưu Tâm

có thể bám chắc làm viêm dính màng phổi với thành lồng ngực. Hạch lâm ba bị teo nhỏ, đặc biệt ở thùy hoành. Giai đoạn đầu, biến đổi bệnh tích vi thể chủ yếu là hiện tượng hoại tử, xuất huyết và thâm nhiễm tế bào đa nhân trung tính, đại thực bào và tiểu huyết cầu. Ngoài ra còn thấy hiện tượng nghẽn mạch, phù thũng lan tràn và dịch thủy thũng có nhiều fibrin.

4. Chẩn đoán

Dựa vào dịch tể bệnh, các triệu chứng lâm sàng và bệnh tích mổ khám. Điển hình là viêm phổi - màng phổi, dịch thấm xuất trong xoang ngực, trong màng phổi và nhiều trường hợp dính phổi với màng phổi.

5. Phòng bệnh

Chọn mua lợn ở những cơ sở giống an toàn dịch bệnh, có nguồn gốc rõ ràng, nuôi cách ly trước khi nhập đàn; Chuồng trại chăn nuôi phải đảm bảo cách ly với các khu vực khác, có hàng rào ngăn không cho súc vật, các loài gặm nhấm; Ở các điểm ra vào trang trại phải hố sát trùng, tiêu độc; Tránh sự tiếp xúc trực tiếp giữa các đàn lợn ốm và đàn lợn khỏe mạnh; Định kỳ phun tiêu độc khử trùng chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi bằng các loại thuốc sát trùng; Phân, nước tiểu, chất thải trong chăn nuôi phải được thu gom xử lý bằng các phương pháp thích hợp; Kiểm soát tốt các nguồn nguyên vật liệu khi đưa vào trang trại...; Chăn nuôi với mật độ hợp lý; Chăm sóc nuôi dưỡng tốt đàn lợn nhằm nâng cao sức đề kháng cho đàn lợn, tạo môi trường thuận lợi để lợn sinh trưởng phát triển.

Nguyễn Hòa sưu tầm